

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

## โลกอยู่ได้ด้วยความดี

ที่ว่าจะให้รัฐธรรมนูญระบุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เราก็มองว่าอะไร  
ละ เรียกว่าเป็นความดีของพุทธศาสนาให้ชาวไทยได้ทราบ ว่าคนไทยทั้งชาตินับถือพุทธ  
ศาสนา ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้อง ส่วนที่จะเสริม  
ให้แน่นหนามั่นคงก็คือ เพื่อสมศักดิ์ศรีของชาวพุทธเราซึ่งเป็นผู้นับถือพุทธศาสนา ก็ให้  
เน้นหนักทางภาคปฏิบัติเพื่อความดีงามทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและฆราวาส เน้นอย่างนี้ไป  
ก็จะเพิ่มน้ำหนักยิ่งขึ้น อันนี้มีน้ำหนักมาก การประกาศว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ  
ชาติของชาติไทยเรา ไม่มีน้ำหนักมากกว่าคำที่ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย  
เรา ชาติไทยเรานับถือกราบไหว้บูชาปฏิบัติตามพุทธศาสนาประจำชาติตัวเอง อันนี้จะ  
หนักเข้าไปอีกอยู่ แล้วมีอะไรอีกว่าไปซิ

ผู้กำกับ พิมพ์ไทยรายวันครับ ประจำวันพุธ หัวข้อเรื่องว่า

### เดี๋ยวก็รู้ว่าใครหมูใครจ๋า

หลวงตาพระมหาบัว ออกเทศน์ ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อเช้าวันอาทิตย์ท่ามกลาง  
คณะศิษย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศจำนวนมาก เราอยากเห็นพี่น้องลูกหลาน  
เราเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีล ทำบุญให้ทาน นี่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เมืองไทยเราเป็น  
เมืองพุทธโดยแท้ แต่ทำไมจึงกลายเป็นเมืองผีขึ้นได้วะ เวลานี้ผีมันกำลังแทรกแซงอยู่  
ตามวัดตามวา ตามศาสนา แม้ในวงราชการก็เหมือนกันไอ้ผีนี้ตัวเป็นข้าศึกต่อศาสนา  
ตัวใหญ่ๆ เป้งๆ ก็มีนะในวงรัฐบาลเราเนี่ย ตัวใหญ่ๆ เป้งๆ เป็นข้าศึกศัตรู เป็นมหาภัย  
ต่อศาสนา เดี่ยวตั้งกฎนั้นตั้งกฎนี้ออกมา เราฟังตลอด

คงไม่มีใครรู้งี้ว่าหลวงตาท่านหมายถึงใคร มาฟังต่อ... ท่านทั้งหลายมีหูมีตา  
ฟังให้ดีนะ อำนาจปาๆ เกื่อนๆ โดยอาศัยอำนาจว่าเป็นรัฐบาล มันเอาอันนั้นละออกมา  
เป็นอำนาจปาเกื่อน ให้คอยดู คนก็รู้ หมาก็รู้กฎปาเกื่อนก็รู้ กฎเป็นศีลเป็นธรรมก็รู้ ดู  
ให้ดีนะ มันแทรกเข้ามาอย่างนี้ละเวลานี้ นำทุเรศจริง ๆ ธรรมนี้จับรู้หมด พอเราว่าเปื่อ  
ความสกปรกนี้มันก็เหวากๆ ขึ้นมาแล้ว เดี่ยวจะเข้าข่ายนั้นจะเข้าข่ายนี้ เอ้า เข้ามาว่า  
จั้นเลยเรา มันวิเศษวิโสกว่าธรรมพระพุทธเจ้ามาจากไหนมันจึงมาเหว้อ ๆ เป็นอย่าง  
นั้นนะเดี๋ยวนี้ เลวมาก ผู้ใหญ่ในวงราชการนี้ตัวสำคัญ เลว ในวงราชการก็กินกัน เอารัด  
เอาเปรียบกัน ยื้อแย่งแข่งชู้กันตลอด ว่าแข่งดี มันเอาที่ไหนมาแข่ง มันมีแต่ความชั่ว  
ทั้งนั้น มันก็มีแต่แข่งชู้กันเรื่อย เลอะเทอะ ประชาชนเขาดูแล้วเขาอดหนาระอาใจ

ครั้งเวลาอยากเป็นผู้ใหญ่ก็มาไหว้มาวอนเขาให้ไปหย่อนบัตรฯ พอหย่อนบัตรให้แล้ว  
มันร้ายกว่ายักษ์ เข้าใจไหมล่ะ เขาเบื่อ นี่ละคนไม่มีธรรม

ครับ...คำพราเสอนของหลวงตาองค์แก่ๆ ที่สู้ปฏิบัติจิตตภาวนาอยู่ตามป่าตาม  
เขา อยู่ในที่รกชัฏตามถ้ำเงื่อมผาเป็นเวลานานกว่า ๗๐ ปี ถ้าไม่มีใครคิดว่าไม่ใช่ธรรมดา  
ไม่ใช่ธรรมก็แล้วไป การเทศน์ของหลวงตาเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลกว่า เป็นการ  
เทศนาสั่งสอนเพื่อสงเคราะห์ประชาชน สอนให้ประชาชนดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม ใน  
แต่ละวัน ๆ จะมีผู้ถวายปัจจัยบูชาธรรมนับเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ บาท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้  
หลวงตาได้นำออกไปช่วยเหลือประชาชนและข้าราชการทางด้านอุปการะทางการแพทย์  
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ รถตำรวจ รถพยาบาล เครื่องมือจักษุแพทย์ เครื่องมือ  
ทำฟัน เครื่องมือในห้องผ่าตัด ฯลฯ ซึ่งทุกคนที่ถวายปัจจัยบูชาธรรมต่างก็รู้ถึงเรื่องนี้  
ด้วยดีกันทุกคน

แต่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกลับมองไม่เห็น เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะนี้มักมีคำสั่ง  
และคำขู่ออกมาจากหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะทางอากาศของสถานี  
วิทยุสวนแสงธรรมอย่างถี่ิบ อ้างว่าส่งกระจายเสียงรบกวนคลื่นวิทยุของสถานีอื่นบ้าง  
ละ อ้างว่ารบกวนวิทยุการบินบ้างละ อ้างว่าหลวงตาเทศน์กระทบกระทั่งต่อคนของ  
รัฐบาลบ้างละ ฯลฯ ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนาถึงกับออกคำสั่งเฉียบขาดห้ามมิให้  
แพร่กระจายคลื่นแปลงปลอมออกมารบกวนข่ายสื่อสารของผู้อื่นอีก ให้ระงับการส่ง  
กระจายเสียงในทันที จนกว่าจะปรับปรุงเครื่องกระจายเสียง หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ  
จะมีความผิดถึงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ  
ทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ หากมิดำเนินการโดยพลันจะ  
ดำเนินการตามกฎหมายทันที เอละวะใครจะอยู่ใครจะไปไม่ซำก็รู้ การปฏิบัติหน้าที่  
ของราชการ ผมคิดเอาเองว่า ควรจะหาวิธีปฏิบัติต่อพระผู้ใหญ่ระดับนี้ด้วยความละมุน  
ละม่อม หากมีสิ่งใดที่เห็นว่าผิดต่อกฎหมายก็ควรหาโอกาสเข้าไปกราบถวายคำแนะนำ  
ด้วยวิสัยของบัณฑิต นอกเสียจากว่าคิดอยากเปิดศึกรบกับพระดูบ้าง

ชักรี้กเป็นห่วงท่านผู้นำชะแล้วซี ก็ลูกน้องดันเปิดศึกรบดำน

ณ. หนุแก้ว

หลวงตา ฟังกี่แล้วกัน ฟังกี่ๆ ไป ว่าอยู่เสมอๆ ทั้งหนักทั้งเบานี้ก็เพราะ  
เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้ตลอด ที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาและให้คำแนะนำพุทธศาสนา ผู้  
ปฏิบัติธรรมบกพร่องตรงไหนบ้างก็ควรแนะนำไป และส่งเสริมกันไป อย่างนั้นมันก็  
ถูกต้องกับทางการบ้านเมืองที่ดูแลทั้งชาติ ทั้งศาสนา อันนี้คอยจืดคอยเผ่าตั้งแต่ศาสนา  
นะเวลานี้ ทางอื่นมันแน่นมันเลอะเทอะขนาดไหนเมืองไทยเรา ถ้าดูตามสายตาของธรรม

นี้เราดูตามสายตาของธรรม เลอะเทอะมากที่สุดแล้ว มีหน้าซำยังเอาความเลอะเทอะนี้เข้ามาป้ายศาสนาให้ศาสนาเป็นบ๋อยไปเลย มันฟังไม่ได้นะ

เวลานี้ศานากำลังจะเป็นบ๋อยของพวกนี้ พวกแผ่พังพาน ภูเขา ภูเขา ภูเขา สามเหลี่ยมนี้ละ ที่มันทำลายศานาอยู่เวลานี้ ไม่เห็นมีเงาไหนที่จะมาส่งเสริมศานาให้พออนุโมทนาบ้าง เท่าที่เราฟังมาโดยลำดับนี้ มีแต่วิธีนั้นวิธีนี้ เป็นวิธีทำลายก่อกวนยุแหย่ทำนั่นทำนี่ เพื่อจะเหยียบย่ำทำลายศานาให้จมลงจากเมืองไทยของเราให้เท่านี้ว่านั่นเลย ฟังมานานนะฟังเป็นอรรถเป็นธรรม คำพูดของเรานี้ออกมาจากธรรม เราพูดเป็นธรรมล้วนๆ เราไม่ได้พูดเอียงหน้าเอียงหลัง ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก คอขาดขาดไปเลย เราไม่ได้เสียตายคดียิ่งกว่าความสัตย์ความจริงที่มีต่ออรรถต่อธรรมของเรา เราปฏิบัติอย่างนี้มาก็แบบเดียวกันนี้แหละ เราปฏิบัติต่อเราที่ได้ธรรมมาสอนโลก เราก็คงได้มาด้วยวิธีการอย่างนี้

เด็ดขาด เรื่องกับความชั่วนี้ถึงคราวเด็ดขาดก็ขาด ถึงคราวจะเป็นก็เป็น ถึงคราวจะตายก็ตายไปเลย เราไม่ได้เสียตายชีวิตยิ่งกว่าเสียตายธรรม ที่เรามุ่งมั่นอย่างเต็มหัวใจแล้ว ปฏิบัติมาก็ได้ผลมาเป็นลำดับตั้งแล้วให้พี่น้องทั้งหลายฟัง จนกระทั่งถึงได้ผลเป็นที่พอใจหายสงสัย ธรรมที่อยู่ในหัวใจนี้ครอบโลกธาตุหมดแล้ว ใครจะมายุแหย่ก่อกวนแบบไหนสำหรับธรรมประเภทนั้นไม่มีอะไรละ สำคัญที่เป็นห่วงบรรดาพี่น้องลูกหลานที่กำลังไขว่คว้าหาความสัตย์ความจริง จะได้แต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเอาพินเอาไฟมาเผาตนนี้ละ ที่ได้รับการยุแหย่ก่อกวนเข้ามาทุกวันๆ เป็นยาพิษแทบทั้งนั้นเลย ไม่ค่อยมีคุณอะไรที่จะส่งเสริมศานาและประชาชนผู้ปฏิบัติดี ให้มีแก่ใจปฏิบัติดีต่อไปบ้าง อย่างนี้ไม่ค่อยเห็นมีนะ

มีแต่เทียวยุแหย่ก่อกวน เทียวคิดเทียวค้ำตันทานแบบนั้นแบบนี้ มีแต่เรื่องเหล่านี้เรื่องสกปรก ที่ว่าเปื้อนๆ นั้น จะให้ชมเชยได้ยังไง คนฟังในศาลานี้ชมเชยไหม ความสกปรกเหล่านี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดำนิความสกปรก ชมเชยความสะอาดมาทั้งนั้น แล้วจะให้หลงตาบวนี้ไปชมเชยความสกปรกนี้ชมเชยไม่ได้บอกตรงๆ เพราะธรรมเป็นแถวเดียวกัน พูดไปตามความสัตย์ความจริง เรื่องราวก็เป็นมาอย่างนี้ เวลานี้กำลัง ศานากำลังเป็นผู้ต้องหา ถูกรบกวน ถูกขู่บังคับทุกแบบทุกฉบับ เอามาตราหน้า มาตราหน้ามาบีบบังคับอย่างเฉียบขาดเด็ดขาด

เอาเด็ดมา กับหลงตาบวให้เด็ดมาเลย เราพูดจริงๆ อย่างนี้ละ คอขาดเราก็คงถอย ถ้าผิดจากธรรมพระพุทธเจ้า เราเอาคอเรานี้ทูลถวายพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์มาเรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์แบบเต็มที่ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ เรียกว่าถวายคอทั้งหมดนี้แด่พระพุทธเจ้าแล้ว แต่เราไม่เคยคิดจะถวายกับพวกเปรตพวกผีพวกสกปรกโสมมที่ถูกล

ตำหนักจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่เวลานี้ เราไม่ชมเชย มีแต่ตำหนักไปเรื่อย คอขาดก็ยังไม่ตำหนักไปเรื่อย ถ้าพอจะพูดได้นะ ถ้าควรชมเชยแล้วชมเชย ควรตำหนักตำหนัก จนคอขาด ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ไม่งั้นไม่เรียกว่าธรรม เป็นที่ไว้วางใจของโลกไม่ได้ ผิดบอกว่าผิด ถูกต้องบอกว่าถูกไปโดยลำดับ จะให้ประจบประแจงอย่างนั้น ประจบประแจงอย่างนี้ ไม่เป็นธรรม อันนั้นเป็นโลก เลี้ยแข้งเลี้ยขาเหมือนหมา ใช้ไม่ได้ อย่างนั้น

ของดีที่จะเป็นสารประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของเรา กำลังถูกบั่นทอนทำลายลงทุกแบบทุกฉบับ ก็คือพุทธศาสนาตัวเอง ครอบไว้หมดในหัวใจ เมืองไทยเรา ถ้าใครมีพุทธศาสนาจะสงบร้อมเย็นทั่วหน้ากัน เตี้ยวันนี้มันทำลายศาสนานั่น ชิมันถึงเป็นพินเป็นไฟเผาไหม้ทุกแห่งทุกหน ไม่ว่าจะราชการ ไม่ว่าจะศาสนา ก็มีแต่ไฟของกิเลสตัณหาเข้าไปเผาแผลกๆ เวลานี้ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังที่ทราบมาแล้วนี้ ทำท่าเด็ดขาดทางนั้นมา ทำท่าเด็ดขาดทางนี้มา เอ้าเด็ดมา เด็ดมากับหลวงตาบัว หลวงตาบัวไม่ได้ทำทายเป็นพุทธเป็นธรรมเลย จะให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวกับโลกสกปรกนี้ หลวงตาบัวไม่มี เรบอกตรงๆ เลย

สามโลกธาตุเหยียบหัวมันไปหมดแล้ว เป็นเวลา ๕๖ ปีแล้ว เราไม่เคยหวั่น มีแต่ความสลดสังเวชจากความสกปรกนี้เท่านั้น มาเสกสรรปั้นยอว่าเป็นทองทั้งแท่งมา อวดธรรมนี้เท่านั้นที่เราสลดสังเวช วิธีการที่แสดงออกมาทุกวันนี้มีแต่เรื่องมุตรเรื่องคูด เรื่องสัวมเรื่องถาน เรื่องทำลายศาสนาซึ่งเป็นทองทั้งแท่งๆ ที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ บูชามาถึงสามโลกธาตุ ไม่มีใครเยอหยิ่งจองหองยิ่งกว่าประเภทเปรตเหล่านั้นนะ ใครก็ยอมรับทั้งนั้นรับธรรม ถ้าไม่ยอมรับก็คือพวกเปรตนี้เท่านั้นเองที่มันไม่ยอมรับ คอยที่จะทำลาย ก่อกวนอยู่ทุกแบบทุกฉบับ พวกนี้เก่งกว่าเปรตกว่าผีไปอีก เป็นอาจารย์ของผีก็ได้ มันเก่งกว่าผี ลงไปนรกอเวจีแล้วมันก็จะไปเก่งกว่ายมบาลที่รักษานรกให้มาหมอบกราบกับมันอีกพวกนี้นะ พวกนี้มันเก่งกว่าอรรธกว่าธรรมทุกสิ่งทุกอย่าง

ธรรมคือธรรมชาติที่เลิศเลอ พวกเหล่านี้มันยกตัวว่าเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมไปแล้ว เวลานี้ ให้ท่านทั้งหลายดูเอา หัวใจมีทุกคนๆ สำหรับหลวงตาบัวนี้ดูมาเต็มหัวใจแล้ว จึงได้พูดออกมาอย่างเต็มปากไม่มีกระดากอาย สะทกสะท้านกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ พูดเป็นอรรธเป็นธรรมไปตลอดอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นของดิบของดีที่ไหนเข้าไปละ พินไฟเข้าไปตรงนั้น คอยจะทำลายของดี ที่จะส่งเสริมของดีให้ดีขึ้นและทำลายของไม่ดีให้ลดระดับลงไปหรือให้หมดสิ้นไปนี้ไม่มีนะ ฟังแล้ว มีแต่เสริมความชั่วช้าลามกที่จะเป็นพินเป็นไฟเผาไหม้บ้านเมืองของตน ศาสนาของตนนั้นเองไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ นำทุเรศไหมล่ะ

ธรรมไปที่ไหนเป็นผู้ต้องหาที่นั่นเวลานั้นะ ไปที่ไหนต้องถูกควบคุมบังคับ เราไม่เคยเห็นกับใดก็ลืไปโตมาพระพุทธเจ้าสอนโลก ไม่เคยมีใครมาบังคับบัญชา แม้เทวบุตร เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ กราบไหว้ธรรมทั้งนั้น ไม่มีใครมาเย่อหยิ่งจองหองเก่งกว่า พวกเปรตพวกผีที่เป็นอยู่เวลานี้เลยนะ นี่กำลังเก่งกว่าสัตว์ในแดนโลกธาตุที่กราบไหว้บูชาธรรม พวกนี้จะเอาธรรมมาเหยียบย่ำทำลาย พวกนี้จะเหนือธรรม นี่ละพวกเหนือธรรมนี้ละ เราทั้งหลายให้พิจารณานะใครจะไปตามพวกเหนือธรรมนี้ ถ้าอยากไปไปลงนรกก็เข้าไปดูพยานกันในนรกอีก พวกนี้จะไปบีบบังคับยมบาลในนรกทั้งหลายนั้นให้แตกกระจัดกระจายไปหมด พวกนี้จะเข้าครองนรกนั้นอีกทีหนึ่ง ดูให้ถึงขีดนี้ละ จะเป็นยังไง ใครจะเป็นฝ่ายແหลกແหลว คอยดูตรงนี้เอง

ธรรมพระพุทธเจ้าว่า นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอานุภาพมากยิ่งขึ้นกว่าธรรม คือสามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอานุภาพมากยิ่งขึ้นกว่าธรรม และมากยิ่งขึ้นกว่ากรรมดีชั่วของสัตว์ อันนี้มีอานุภาพมาก ใครเก่งก็เก่งไป แต่เวลารับผล ก็กรรมของตัวเองนั้นละทำให้ได้รับผลมากน้อยของตัวเอง ไม่มีผู้ใดผู้อื่นมารับ ผู้นี้เองจะเป็นผู้รับ ผู้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า เป็นผู้เก่งกาจสามารถทุกอย่าง ที่โลกเขาไม่ปรารถนา เขาเบื่อ พวกนี้จะเป็นผู้รับโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

วันนี้ก็มีแง่ที่หนังสือพิมพ์นี้ออกมา พูดเรื่องใดๆ มีแต่เรื่องทำลายศานนามันนำทุเรศนะเวลานี้ นี่ปฏิบัติศานามา เกิดทุนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลย เต็มอยู่ในหัวใจนี้หมด กระจายเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันเลย ดูโลกจึงดูได้ถนัดชัดเจน พูดอย่างชัดเจนอย่างนี้แหละ ดูได้อย่างนี้ดูโลกสกปรกนี้ หรือจะให้ว่ามันสะอาดได้ยังไง เรื่องราวทุกอย่างมันแสดงมาอย่างนี้จะให้ว่าสะอาดได้ยังไง หูตาประชาชนเขาก็รู้ หูอรรถหูธรรมทำไมจะไม่รู้

พระพุทธเจ้าใครจะเลิศเลอยิ่งกว่า พระญาณหยั่งทราบทั่วถึงกันหมดใครจะเกินพระพุทธเจ้า มาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แหละ ฟังทั้งนั้น ให้ระมัดระวังให้ดี วันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ พอเป็นเครื่องระลึกให้พี่น้องทั้งหลายฟังทั่วหน้ากัน สรุปความลงแล้วว่า พุทธศาสนาของเราเวลานี้กำลังถูกย่ำยีตีແหลกทุกแบบทุกฉบับ ทำลายหลายแบบหลายฉบับ กีดกันหวงห้ามทุกอย่าง ทั้งเด็ดทั้งขาด ทั้งตีตรงตีตราใส่มาตรฐานนั้นมาตรฐานนี้เข้ามา ฟังให้ดีนะ เอา มาตราไหนก็ตามสรุปลงมาแล้ว มาตราไหน เอ้า ตีมาหาหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะรับหมด

หากว่าจะติดคุก หลวงตาบัวจะเข้าติดคุก แต่ไม่ถอยเรื่องธรรมภายในหัวใจนี้ ควรเทศนาว่าการให้นักโทษเขาฟัง ก็จะเทศนาว่าการให้เขาฟัง สู้ให้ระวังให้ดีนะ เราจะว่าอย่างนี้ สอนนักโทษในเรือนจำ หลวงตาบัวไปติดคุกในเรือนจำ เข้าไปแล้วก็จะไป

สอนนักโทษว่า สุนัข เข้าใจไหมล่ะ มัวมุ่งง่ามอะไรเขาจะมาจับสุนัขไปเข้าคุกที่ไหนอีก เรือนจำที่ไหนอีก กูมาสอนสุนัขให้รู้ตัวนะ สุนัขให้ระมัดระวัง สุนัขเคยทำชั่วมาแล้วให้ทำชั่วหนัก ๆ ให้หนักกว่านี้สุนัขจะได้จำลึกยิ่งกว่านี้ พวกนี้เขาชอบความชั่วมากที่สุด ใครทำดีเขาไม่ชอบ แต่คนทำชั่วเขาชอบมากที่สุด ให้สุนัขส่งเสริมความชั่วมากๆ จะได้ติดคุกติดตารางหรือตกนรกทั้งเป็นลึกมากยิ่งขึ้น ถ้าฟังตามคำสอนของพวกนั้น เขาจะทำอย่างนี้

ถ้าทำตามคำสอนของกู ให้สุนัขระมัดระวัง ความเคลื่อนไหวออกจากใจของสุนัข คิดดีคิดชั่วออกจากนี้ เป็นผลจะสะท้อนมาหาตัวเอง ทำดีทำชั่วจะมาอยู่ที่นี้ ให้สุนัขระมัดระวัง กูพ้นโทษเมื่อไรกูจะออกจากเรือนจำนะ ถ้าหากว่ากูไม่พ้นโทษกูก็จะตายกับสุนัขแหละ หลวงตาบ๊วยจะพูดอย่างนี้ด้วยความไม่สะทกสะท้านในสิ่งสกปรก ในสามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีคำว่าหวั่นไหว มีตั้งแต่สอนโลกให้ทำดีทำดีเท่านั้นแหละ ชั่วนี้อดหาระอาใจมาพอ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยชมเชยความสกปรกว่าเป็นของดีของดีของสะอาดสะอาดเลย แล้วพวกเราพวกเปรตพวกผีจะมาชมเชยของสกปรกว่าเป็นของดี จะพากันจมน้ำทั้งหมดยุติ จำให้ดี เอละพอ

**ผู้กำกับ** โรงเรียนเอกบูรพาณิชศึกษา เขตมีนบุรี กทม. ขออาราธนา นิมิตต์ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาที่โรงเรียน วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ซึ่งมีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน ระดับเนิสเซอร์ถึงชั้นประถม ๔ คณะครูประมาณ ๕๐ คน (ครูไทยและครูชาวต่างประเทศ) สถานที่สำหรับประชาชนได้ตั้งแต่พันคนขึ้นไป เพื่อร่วมฟังพระธรรมเทศนาและร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในโครงการช่วยชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

**หลวงตา** ดูไม่มีอะไรขัดข้อง เอาไว้ บอกพระเสียนะ เวลานี้ทางวิฑูย์กำลังกระจายออกอย่างรวดเร็ว ขอบทางโน้นขอบทางนี้มาเรื่อยๆ เราเป็นแต่เพียงว่าเทศน์แล้วก็ผ่านไปๆ นี่ที่เขามาตั้งเป็นวิฑูย์นี้ก็เพื่อคนทั้งหลายฟังต่อไปอีกกว้างขวางมากต่อไป ขึ้นเรื่อยๆ นะเวลานี้ แต่ไอ้เรื่องข้าศึกมันก็กีดกันอยู่อย่างที่ว่าละ เวลานี้วิฑูย์กำลังถูกบังคับบัญชา เสียงสกปรกมันล้นโลกอยู่ไม่เห็นไปว่ามัน มันรกรุงรังอะไรๆ เสียงอรรถเสียงธรรมเป็นเสียงสะอาด ให้ผลประโยชน์แก่โลกมหาศาล ทำไมมันมาก็ดมาขวาง มันนำคิดมากนะ อู๊ย ทุเรศนะเรา มันสกปรกมากขนาดนั้น

ธรรมมีมาตั้งกัปตั้งกัลป์ พระพุทธเจ้าสอนโลก รื้อขนสัตว์โลกพ้นจากทุกข์ๆ ไม่มีภัยแม้เม็ดหินเม็ดทรายจากธรรมพระพุทธเจ้าเลย สอนโลกมาอย่างนี้ มันยังถือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อมันได้ นำทุเรศมากนะ (ที่กรุงเทพฯ เขาก็มีคลื่นมาทับเจ้าคะ) พวกนี้มีทุกแบบ เสาอากาศเขาก็จะตัดให้ต่ำลงเหลือ ๓๐ เมตร ความกว้างไม่เลย ๑๕ กิโลเมตร นี่

มันมาบังคับ เพราะเหตุผลกลไกอะไรเราอยากถามดู มันฟังไม่ได้เลยนะ แต่อันธพาล มหาภัยมันทำได้ของมันอย่างนี้

ร้อยเอ็ด เสียสมหมายแก่ทำเต็มยศเลย เพราะแก่เป็นเศรษฐีนี่นะ โรงสีของแก่ เท่าจังหวัดหนึ่งใช้ไหมล่ะ อะไรก็ไม่อัดไม่อั้นเรื่องวิทยุของแก่เอาให้เต็มเหนี่ยวทุกอย่างเลยเชียวนะ ทีนี้เวลาประกาศออกไปรอบนี้ โธ่ ตั้งหลายจังหวัดนะ แกจนได้พูดว่า ตั้งแต่เกิดมา แกว่านั่นนะ ผมไม่เคยได้รับความชมเชยสรรเสริญเหมือนผมตั้งวิทยุคราวนี้เลย จังหวัดไหนๆ สรรเสริญมาเรื่อยๆ ไม่เว้นระยะ นั่นก็เปิด ๒๔ ชั่วโมงเลย ออก ๒๔ ชั่วโมง ผมฟังมาได้รับคำชมเชยสรรเสริญคราวมาตั้งวิทยุนี้แหละตั้งแต่เกิดมา แกว่านั่น คราวนี้ได้รับคำชมเชย จังหวัดไหนๆ ชมเชยมา

เขาออกพอใจไม่เคยได้ยินได้ฟังตั้งแต่เกิดมา เขาบอกเลย คราวนี้เป็นคราวที่ เหมือนว่าเปิดโลกใหม่ให้หัวใจเขา เขาว่าอย่างนั้นนะ เขาชมเชยมา แล้วก็ชมเชยที่ว่า เสียสมหมายนี้จะมีอันสิงส์มากมายทีเดียวใครสู้ไม่ได้ บางรายเขาว่าใครสู้ไม่ได้ ก็ไม่มีใครมาสู้จะสู้ได้อะไร นี่อันสำคัญนะแก่เล่าให้ฟัง ไปได้หลายจังหวัด แกตั้งที่ร้อยเอ็ดไป กว้างขวางมากทีเดียว ถึงสารคาม ขอนแก่น ยโสธร อุบล หลายจังหวัด แกได้รับคำชมเชย ตั้งแต่เกิดมาผมก็มีคราวนี้แหละได้รับคำชมเชยมากที่สุด แต่เราไม่ได้แห่เข้าไปบ้าง ว่าได้แต่คำชมเชยมา หลวงตาบัวเทศน์แทบเป็นแทบตายไม่เห็นได้คำชมเชย บ้างวะ จี้เข้าไปอย่างนี้แกจะว่าไง

(ทองคำวันนี้ได้ ๑ บาท ๑๒ สตางค์) ให้พากันทำความดีไปนะพี่น้องทั้งหลาย โลกอยู่ได้ด้วยความดี โลกไม่อยู่ได้ด้วยความชั่วนรกจกเปรตนะ ใครจะสร้างขึ้นมากขนาดไหนก็สร้างเพื่อความฉิบหายแก่ตัวเองและคนอื่น ๆ นั่นแหละ สร้างความดีให้ ความชุ่มเย็นแก่ตนและโลกทั่วๆ ไปไม่มีประมาณด้วยนะ ให้สร้างความดีใส่ตน ไปที่ ไหนเย็นๆ แม้ที่สุดไปเที่ยวกรรมฐาน มันเห็นประจักษ์อยู่ในตัว เราเอามาพูดผิดไปไหน เวลาไปอยู่ที่ เป็นอันตราย แต่ก่อนว่าเสียก็เสียจริงๆ ดงป่านี้มีแต่เสียอย่างเดียว ดงข้าง ดงเสียสัตว์ร้ายเต็มไปหมด เข้าไปอยู่จุดไหน พอระลึกถึงศีลถึงธรรมตัวเองที่ปฏิบัติมา ด้วยความภาคภูมิใจนี้เย็นไปหมดนะ อันตรายไม่เข้ามาถึงจิตนะ ความเป็นธรรมของศีล ของธรรมภายในตัวนี้ครอบไว้หมดเหมือนกำแพง มันชัดๆ อยู่ในใจ

คือธรรมดาพระกรรมฐานที่ท่านมุ่งธรรมมุ่งธรรมอย่างยิ่ง ท่านจะไม่ไปอยู่ ธรรมดา ท่านจะต้องหาที่ตัดสันดานตัวเอง ที่ไหนกลัวมากเท่าไรยิ่งไปๆ ไปก็อาศัย ศีลธรรมครอบเป็นกำแพง ท่านอยู่เย็นสบายๆ ภาวนาเด็ดที่เช่นนั้น คือกลัวมากเท่าไร สติยิ่งติดแนบกับใจๆ ใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาก็สว่างขึ้นมาๆ ด้วยความกลัวนั้น ละเป็นเหตุ ความกลัวเป็นเหตุ จิตก็ย้อนเข้ามาหาธรรม เมื่อจิตย้อนเข้ามาหาธรรมแล้ว

ธรรมให้ความชุ่มเย็น ที่นี้ไม่กลัว อยู่เย็นสบาย นี้ละอำนาจของศีลของธรรม เราเคย  
 ทำมาแล้วนะ ธรรมดากรรมฐานจะไปหาตัดสันดานอย่างนั้นละ อยู่ที่ธรรมดาภาวนาไม่  
 ค่อยดี เปลี่ยนแล้วนะนั่น ที่ไหนดี ที่น่ากลัวมาก เข้าตรงนั้นนะ ถ้ากลัวมากแล้วจิตจะหด  
 เข้ามานั่นไม่เฟ้นพ่าน เข้ามานี่สติคุ้มครอง พอสติคุ้มครองจิต จิตเมื่อได้รับการ  
 คุ้มครองธรรมก็เกิดขึ้น ๆ ชุ่มเย็น กล้าหาญชาญชัย เหมือนกำแพงกันไว้เลย ไม่กลัว

ขณะที่ก่อนที่เราไปกลัวจะตาย จนตัวสั่นนั้นละ พอเวลาภาวนาเข้าไปนี้ อำนาจ  
 แห่งธรรมนี้เป็นกำแพงกัน กล้าหาญชาญชัยในขณะหลังนั้น ฟังซิ มันเป็นในหัวใจนะ  
 เรานี้เชื่ออย่างฝังใจเลย เรื่องธรรมเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ เพราะเคยตัดเจ้าของแล้ว วิ่ง  
 หาเสือก็มี เหมือนบ่าวเวลาฝึกเจ้าของ เราทำแล้วนะไม่ใช่ไม่ทำ ไปที่นี้มันน่ากลัวๆ เดิน  
 จงกรมนี้เหมือนว่าเสือหมอบราบรอจะกัดกินเราคนเดียว เขาเรียกพระอะไรประเภทนี้  
 ทางนี้ก็เป็นแถวหมอบๆ อยู่ทางจงกรมของเรา เสือหมอบอยู่สองข้างทางจะคอยกิน  
 คนๆ เดียว

ตัวไหนก็หิวๆ หิวแต่พระหนักศาสนาองค์เดียวนี้แหละ ที่นี้เวลาจนตรอกจนมุม  
 จริงๆ มันพลิกนะ เสือเป็นแถวนี้ กำหนด เอ้า ตัวไหนใหญ่ คือเสือนั้นสังฆารมณาวา  
 ภาเอาไว้ เข้าใจไหม ไม่มีเสือสักตัวเดียวแหละมันหากวาดภาพหลอกตัวเอง ให้ก้าว  
 เดินจงกรมไม่ได้ กลัว หมอบราบมีแต่ตัวใหญ่ๆ ที่นี้บ่เวลาจะเอาจริงๆ เอ้า ตัวไหน  
 ใหญ่ที่สุดจะเข้าไปหาตัวนั้นก่อน เจ้าของวาดภาพว่าเสือหมอบแล้วเจ้าของจะไปให้เสือ  
 กิน เจ้าของก็วาดภาพอีกเหมือนกัน เอ้า ตัวไหนใหญ่ มันหากบอกละว่าตัวนั้นใหญ่ ก็  
 บึงเข้าไปหาตัวนี้ หายเงียบ ไม่มี

เอ้า ตัวไหนใหญ่อีก ตัวนั้นใหญ่ เอ้า บึงเข้าไปๆ หมดแถวไม่มีเสือสักตัว ใอันี้  
 มันโกหกกู นั่นเห็นไหมละ ที่นี้ฟาดเข้าไปในป่าบุกป่าไปเลย นั่น นี้เวลาจะเอากัน ทั้งๆ ที่  
 กลัวนั้นละ ชัดเสียจนกระทั่งกล้าหาญชาญชัย ที่นี้คิดถึงโลกธาตุมันกลัวอะไรไม่เห็นมี  
 เลย ไม่มีกลัวอะไรเลย กลับ ไปหาอะไร กลับมาสว่างม เดินจงกรม เอ้า เสือตัวไหนจะ  
 มาไม่มีเลย แน่อย่างนั้นนะ ตัดเจ้าของต้องตัดอย่างนั้นซิ เวลาจนตรอกจนมุมจริงๆ  
 แทนที่มันจะหนีไม่หนีนะ เข้าสู้เลย ตัวไหนใหญ่ให้ตัวนั้นกิน ตัวนี้ไม่มีแล้ว ตัวไหนใหญ่  
 อีก หากมดจนไม่มีเสือสักตัวเดียว นี่มันหลอกเจ้าของ มึงหลอกกู ขึ้นแล้วนะ ที่นี้ก็ฟาด  
 ใหญ่เลย นั่นวิธีการฝึกตัวเองต้องเป็นอย่างนั้น เอาละพอ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz